

บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

การเมือง

กลุ่มญาติวีรชนคนเดือนตุลา จัดกิจกรรมรำลึก 6 ตุลา 19 ที่ มธ.

วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.10 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่



วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มญาติวีรชนคนเดือนตุลา จัดกิจกรรมและเวทีวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี 6 ตุลา 2519 เพื่อร่วมกันรำลึกและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งไว้อาลัยวีรชนผู้สูญเสีย โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา-ดอกไม้ และยื่นไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต โดย ผู้แทนองค์กรต่างๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ญาติวีรชน 6 ตุลา , คณะกรรมการญาติวีรชน 6 ตุลา , มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ , สมาคมญาติ และวีรชน 14 ตุลา , องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อดีต 18 ผู้ต้องหา 6 ตุลา , ชมรมโตมรรวมใจ , ผู้แทนพรรคการเมือง , สหภาพและสหพันธ์แรงงาน , สมัชชาคนจน , มูลนิธินิคม จันทรวีฑูร , เครือข่ายเดือนตุลา , มูลนิธิ 14 ตุลา , คณะกรรมการ

ญาติวีรชนพฤษภา 35 , มูลนิธิศกยภาพชุมชน , มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ , กลุ่ม ๒๔ มิถุนาประชาธิปไตย , บทกวีรำลึก จากตัวแทนนิสิต นักศึกษา

นอกจากนี้ กิจกรรมครบรอบ 44 ปี 6 ตุลา 2519 จะดำเนินไปตลอดทั้งวัน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล “จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย” มีการจัดนิทรรศการ 6 ตุลา นิทรรศการวัสดุ และภาพถ่ายในเหตุการณ์ 6 ตุลา อีกทั้งยังมีการอภิปราย 6 หัวข้อ จากนักแผ่นดินสุโรคชงชาติ : ชาติความเป็นไทย ประชาธิปไตยที่แปรผัน และการเสวนาการเมืองไทยในทัศนะคนรุ่นใหม่

ขณะที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการจัดงานรำลึก 44 ปี 6 ตุลา 2519 ซึ่งจะมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องเข้าไปดูเนื้อหาอะไรหรือไม่ ว่า มีคนดูแล้วอยู่แล้ว

"อานนท์-ไมค์" ประกาศค้างคืน 14 ตุลา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ หลังการรับมอบรางวัลจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย นายอานนท์ นำภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวจากสมาคมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ที่ถนนราชดำเนิน ตอนหนึ่งว่า การที่ตนโพสต์ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ "ม้วนเดียวจบ" ไม่ได้หมายความว่าจบในวันเดียว แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ลาออก ไม่แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการร่วมกันขีดเส้นในวันที่ 14 ตุลาคมอีกครั้ง

สำหรับการเคลื่อนไหวในวันดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคนจะมาเป็นแสน หรือเป็นล้าน ถามว่า คนจะมามากน้อยแค่ไหน ตนไม่ทราบ แต่ที่ผ่านมามีคนเดินทางมาร่วมชุมนุมมากขึ้นเป็นเท่าตัวทุกครั้ง เช่น วันที่ 19 กันยายน เชื่อว่ามาเกือบ 1 แสนคน คาดว่า 14 ตุลาคมนี้ คนจะมามากกว่า

นายอานนท์กล่าวว่า 14 ตุลาคมนี้จะไม่กลับ จะค้างคืน ส่วนจะเคลื่อนขบวนหรือไม่ อย่างไร อยู่ที่มวลชนเป้าหมายคือให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ออกไป และให้สภาธิร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ส.ส.มีแนวโน้มรับร่างสูงมาก ส่วนการนำเสนอนี้วันที่ 14 ตุลาคม จะเข้มข้นเหมือนเดิม

แหล่งที่มา

เว็บไซต์บ้านเมือง.กลุ่มญาติวีรชนคนเดือนตุลาจัดกิจกรรมรำลึก 6 ตุลา 19 ที่ มธ.

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก <https://www.banmuang.co.th/news/politic/208230>